



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

\*\*\*\*\*

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๓ อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบภาคทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จึงประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้)

**กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก มีดังนี้**

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว ให้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว ก่อนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมียุครบ ๑ ปี หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วแต่กรณี

๒. ผู้ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ถ้าเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิในการแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่แต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นประสงค์จะไม่รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

**เงื่อนไขการจ้าง**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จะมีคำสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการส่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.อบต.กำหนด และจะบรรจุแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัคร และไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



( นายเทียม ทององค์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตำแหน่ง คณงานประจำถขยะ

ได้ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายวันชาติ พลอยดอนคา	๐๐๑	
๒	นายพัฒพงษ์ ถาวรผล	๐๐๒	
๓	นายพัฒนะ กันหามล	๐๐๓	

หมายเหตุ ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัวตามหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสต่อไป



( นายเทียม ทององค์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส